

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๘๗

# สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๖๒๕๗  
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘/๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๙/๑๗๒  
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน  
ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบ  
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์  
พานิชย์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เสนอเพิ่มเติมว่า การเสนอขออนุมัติแผนการกู้ยืม  
แผนการใช้จ่ายเงินกู้ และแผนการชำระหนี้ของการกู้ยืมเงิน โดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในวงเงินรวม  
๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอในครั้งนี้นั้น ขอให้ครอบคลุมถึงการขออนุมัติการกู้ยืม  
โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าวด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอความเห็นว่าการขออนุมัติการกู้ยืมในวงเงินรวมดังกล่าว  
โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน นั้น พระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้  
ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้การค้ำประกันของกระทรวงการคลังจะสามารถ  
ดำเนินการได้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงการคลังไม่ขัดข้องในการดำเนินการค้ำประกันดังกล่าว  
และมีความเห็นเพิ่มเติมด้วย ดังนี้

๑. การกู้ยืมของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวข้างต้นถือเป็นหนี้สาธารณะ  
ที่จะต้องเสนอบรรจุในแผนบริหารหนี้สาธารณะก่อน ในขั้นนี้จะกู้ได้ในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับวงเงิน  
๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่จะกู้เพิ่มเติมจะดำเนินการได้เมื่อบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะแล้ว

/๒. สำนักงานกองทุน ...

๒. สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควรวางแผนการกู้เงินอย่างรอบคอบ ทนอยู่คู่ตามความจำเป็น และต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดทำแผนบริหารเงินและแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย และเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ขอให้เร่งเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะเป็นแหล่งชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยต่อไป

๓. ให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเร่งดำเนินการศึกษาและกำหนดมาตรการในระยะยาวในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศให้เป็นไปตามกลไกและสถานะต้นทุนที่แท้จริง

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอเพิ่มเติม และให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ประไพ คำสะกุล

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปฎิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (ศศิมาภรณ์), ๑๕๓๒ (วัลภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ [www.soc.go.th](http://www.soc.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@soc.go.th](mailto:saraban@soc.go.th)